



คำอธิบาย
แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ
ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ตุลาคม 2558)

คำนำ

เอกสารคำอธิบาย แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สำนักแผนงานและโครงการพิเศษจัดทำขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และสำนักแผนงานและโครงการพิเศษในฐานะผู้ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อสำนักงบประมาณ มีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด วิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
ตุลาคม 2558

สารบัญ

		หน้า
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ กิจกรรม		1
ยุทธศาสตร์การจัดสรร	: ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	2
แผนงาน	: แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	: เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	2
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	: เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร	3
โครงการ	: โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	4
กิจกรรม	: การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	5
ยุทธศาสตร์การจัดสรร	: ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	6
แผนงาน	: สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	6
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	: เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ	6
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	: พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	7
ผลผลิต	: อำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	8
กิจกรรม	: บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	9
ยุทธศาสตร์การจัดสรร	: ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	10
แผนงาน	: ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	10
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	: ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ เพียงพอสำหรับผู้บริโภคภายในประเทศและการส่งออก	10
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	11
ผลผลิต	: อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	11
กิจกรรมที่ 1	: สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	13
กิจกรรมที่ 2	: อำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ	19
กิจกรรมที่ 3	: สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	22
กิจกรรมที่ 4	: สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	24
กิจกรรมที่ 5	: การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	25
กิจกรรมที่ 6	: การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26

ผังสรุปเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.กษ.

ยุทธศาสตร์	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย การให้บริการ สป.กษ.	1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)	2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ สภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)	3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)
โครงการ/ผลผลิต	ค. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร (3,000 ราย) -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)	ผ. อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ สภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)	ผ. อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)
กิจกรรม	-การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ที่สนับสนุน การปฏิบัติงานในพื้นที่ (289 ราย)	-บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ตัวชี้วัด : -จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ (5 เรื่อง) -จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (77 เรื่อง)	1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85) กิจกรรมย่อย : 11 กิจกรรมย่อย (10 หน่วยงาน ได้แก่ สกธ. กทส. กก. กค. กกจ. สกม. สตน. สทพ. สผง. สตร.) 2. อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรต่างประเทศ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจรจาหารือ กับต่างประเทศเพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 70) กิจกรรมย่อย : 3 กิจกรรมย่อย (3 หน่วยงาน ได้แก่ สกต. สปช. สปค.) 3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (19,300 ราย) กิจกรรมย่อย : 2 กิจกรรมย่อย (2 หน่วยงาน ได้แก่ กนท. สกร.) 4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริ เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85) 5. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัด : จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกบูรณาการงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด) 6. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ (ร้อยละ 85)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : -เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,000 ราย)
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไป ปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ (289 ราย)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

- เป้าหมาย ร้อยละ 60

- คำอธิบาย

เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) นำมาประเมินหารายได้ของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อเปรียบเทียบจำนวนเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นกับจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรทั้งหมด (ดำเนินการตามหลักทางสถิติ)

- การคำนวณ

ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

$$= \frac{\text{จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น} \times 100}{\text{จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)}}$$

-หน่วยงานรับผิดชอบ

1. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)
2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
(4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ)

โครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การดำเนินงาน

ดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

- เป้าหมาย 3,000 ราย

- คำอธิบาย

เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยนับจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา (4 อำเภอ)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้

- เป้าหมาย ร้อยละ 70

- ความหมาย

เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ หมายถึง เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตร ทั้งในด้านการผลิต การจัดการโรคแมลง การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปการตลาด และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยการออกแบบสำรวจสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ถึงผลการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำการเกษตร แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบหาร้อยละของเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ (ดำเนินการตามหลักทางสถิติ)

- การคำนวณ

ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้

$$= \frac{\text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้} \times 100}{\text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ทั้งหมด}}$$

งบประมาณรวม **29.8497 ล้านบาท (งบรายจ่ายอื่น)**

(ปี 2558 งบตาม พ.ร.บ. 30.3780 ล้านบาท)

กิจกรรม การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

การดำเนินงาน

ดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ผ่านการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยดำเนินการในพื้นที่ 289 ตำบล และการดำเนินงานกิจกรรมหมู่บ้านเกษตรต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นของจริง พร้อมกับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- เป้าหมาย 289 ราย

- ความหมาย

อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง เกษตรกรหรือบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประสานงาน หรือเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา (4 อำเภอ) รวม 289 ตำบล ตำบลละ 1 ราย ทั้งนี้ จะทำสัญญาเป็นรายปี โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการต่อสัญญา และจะทำการคัดเลือกอาสาสมัครคนใหม่ในกรณีที่อาสาสมัครเดิมลาออกหรือเสียชีวิต

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ โดยนับจำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2559

งบประมาณรวม 29.8497 ล้านบาท (งบรายจ่ายอื่น)

(ปี 2558 งบตาม พ.ร.บ. 30.3780 ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
 แผนงาน : สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : -พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและ องค์กรเกษตรกร	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและ บริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผล ตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและ บริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผล ตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 76)
กิจกรรม : บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม	เชิงปริมาณ : 1. จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภา เกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ (5 เรื่อง) 2. จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (77 เรื่อง)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

- เป้าหมาย ร้อยละ 76

- คำอธิบาย

การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมภายใต้ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม พร้อมเปรียบเทียบงานที่สามารถดำเนินการได้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แสดงว่ามีความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 100 แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายก็ให้มีค่าร้อยละลดลงตามจำนวนผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

= ร้อยละความสำเร็จการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ + ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2

โดย

- ร้อยละความสำเร็จการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ

$$= \frac{\text{(จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ที่ดำเนินการได้} \times 100\text{)}}{5 \text{ เรื่อง}}$$

และ

- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

$$= \frac{\text{(จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรฯ ที่ดำเนินการได้} \times 100\text{)}}{77 \text{ เรื่อง}}$$

- หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผลผลิต **อำนาจการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ**

การดำเนินงาน

ดำเนินการอำนาจการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกร ทั้ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ตามที่ได้รับการสะท้อนปัญหาจากจังหวัด หรือ โดยสถานการณ์ขณะนั้น แล้วแต่กรณี และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการอำนาจการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมาย

- เป้าหมาย ร้อยละ 76

- คำอธิบาย

การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมภายใต้ผลผลิตอำนาจการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม พร้อมเปรียบเทียบงานที่สามารถดำเนินการได้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แสดงว่ามีความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 100 แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายก็ให้มีค่าร้อยละลดลงตามจำนวนผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการอำนาจการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

= ร้อยละความสำเร็จการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ + ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2

โดย

- ร้อยละความสำเร็จการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ

=
$$\frac{\text{(จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ที่ดำเนินการได้} \times 100\text{)}}{5 \text{ เรื่อง}}$$

และ

- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

=
$$\frac{\text{(จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรฯ ที่ดำเนินการได้} \times 100\text{)}}{77 \text{ เรื่อง}}$$

งบประมาณรวม **396.2657 ล้านบาท (งบเงินอุดหนุน)**

(ปี 2559 เริ่มของงบประมาณโดยตั้งที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

กิจกรรม บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

การดำเนินงาน

ดำเนินการอำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกร ทั้ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ สภาเกษตรกรจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับการสะท้อนปัญหาจากจังหวัด หรือการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้รับข้อมูลในระดับพื้นที่ หรือการดำเนินการตามความเห็นของสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาต่อยอด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวชี้วัด จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ

- เป้าหมาย 5 เรื่อง

- ความหมาย

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ หมายถึง การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับการสะท้อนปัญหาจากจังหวัด หรือโดยสถานการณ์ขณะนั้น แล้วแต่กรณี นำมาศึกษา แยกแยะ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียด้านต่างๆ และนำสู่การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐและภาคเอกชน จนได้ข้อสรุปจัดทำเป็นข้อเสนอยื่นต่อคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายไตรมาส โดยนับจากจำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงาน ในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป้าหมาย 77 เรื่อง

- ความหมาย

เรื่องในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมายถึง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตร เพื่อจัดทำ ความเห็น หรือดำเนินการตามความเห็นของสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาต่อยอด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการ หรือเสนอหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงพิจารณา ดำเนินการ

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายไตรมาส โดยนับจากจำนวนเรื่องที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้ดำเนินการ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณรวม 396.2657 ล้านบาท (งบเงินอุดหนุน)

(ปี 2559 เริ่มของงบประมาณโดยตั้งที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้าง
 ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ
 เพียงพอสำหรับผู้บริโภคภายในประเทศและการส่งออก

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : -หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและ บริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผล ตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของ หน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (ร้อยละ 85)
กิจกรรมที่ 2 : อำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจริญ หาหรือ กับต่างประเทศเพื่อพัฒนาความ ร่วมมือ แก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้า เกษตรตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 70)
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (19,300 ราย)
กิจกรรมที่ 4 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการประสานและ อำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไป ตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)
กิจกรรมที่ 5 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	เชิงปริมาณ : จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อบูรณาการ งาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)
กิจกรรมที่ 6 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ (ร้อยละ 85)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ.

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 กรม และ 1 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 1) กรมชลประทาน 2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3) กรมประมง 4) กรมปศุสัตว์ 5) กรมพัฒนาที่ดิน 6) กรมวิชาการเกษตร 7) กรมส่งเสริมการเกษตร 8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 9) กรมการข้าว 10) กรมหม่อนไหม 11) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 12) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 13) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 14) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานรัฐมนตรี ที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการตามหลักวิชาการ ในการสำรวจ และประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต **อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร**

การดำเนินงาน

ดำเนินกิจกรรมเพื่อการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง และการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่

1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร
2. อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรต่างประเทศ
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ
5. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
6. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผล ตามเป้าหมายที่กำหนด

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมภายใต้ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร จำนวน 6 กิจกรรม ที่สามารถ ดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม พร้อมเปรียบเทียบงานที่สามารถดำเนินการได้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แสดงว่ามีความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 100 แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายก็ให้มีค่าร้อยละลดลงตามจำนวนผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	
=	ค่าเฉลี่ยของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินของแต่ละกิจกรรม (6 กิจกรรม) ภายใต้ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร
	หรือ
=	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
+	ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจริญ หรือ กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด
+	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร $\frac{(\text{ผลการดำเนินงาน} \times 100)}{19,300 \text{ ราย}}$
+	ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยการโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด
+	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรมการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค $\frac{(\text{จำนวน จว. ที่มีผลงาน ร้อยละ } 85 \times 100)}{76 \text{ จว.}}$
+	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ
จำนวนกิจกรรม (6 กิจกรรม)	

งบประมาณรวม	1,502.8313	ล้านบาท
งบบุคลากร	658.6770	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	388.8747	ล้านบาท
งบลงทุน	75.2637	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	110.0163	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	269.9996	ล้านบาท
(ปี 2558 งบตาม พ.ร.บ. 1,687.2350 ล้านบาท)		

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร

หน่วยงาน 10 สำนัก/กอง ได้แก่ 1) สถาบันเกษตรวิชาการ 2) กองเกษตรสารนิเทศ 3) กองกลาง 4) กองคลัง 5) กองการเจ้าหน้าที่ 6) สำนักกฎหมาย 7) สำนักตรวจสอบภายใน 8) สำนักพัฒนาระบบบริหาร 9) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และ 10) สำนักตรวจราชการ

การดำเนินงาน

การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กอง / สำนัก ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ประกอบด้วย 11 กิจกรรมย่อย ดังนี้

หน่วยงาน	กิจกรรมย่อย
1. สถาบันเกษตรวิชาการ	1. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กองเกษตรสารนิเทศ	2. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
3. กองกลาง	3. การบริหารงานสารบรรณ
4. กองคลัง	4. การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย
5. กองการเจ้าหน้าที่	5. การบริหารงานบุคคล
6. สำนักกฎหมาย	6. การอำนวยการด้านกฎหมาย
7. สำนักตรวจสอบภายใน	7. การตรวจสอบภายใน
8. สำนักพัฒนาระบบบริหาร	8. การพัฒนาระบบราชการ
9. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	9. การบริหารแผนงาน/โครงการของ สป.กษ.
10. สำนักตรวจราชการ	10. การอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
	11. การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

การดำเนินงานตามกิจกรรมย่อย จำนวน 11 กิจกรรมย่อย ที่อยู่ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมย่อย

- การคำนวณ

<p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ</p> <p>= $\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อย}}{\text{จำนวนกิจกรรมย่อย (11 กิจกรรมย่อย)}}$</p>
--

1.1 กิจกรรมย่อย : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน	สถาบันเกษตรกรอาชีพ (สกร.)
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
- เป้าหมาย	ร้อยละ 85
- คำอธิบาย	

ผลความสำเร็จจากการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมและสัมมนา 2) ทักษะที่ขาดอยู่ในประเทศระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ 3) ทักษะการศึกษาระดับปริญญาโท

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร

= $\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร}}{\text{จำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการ}}$

1.2 กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

หน่วยงาน	กองเกษตรสารนิเทศ (กทส.)
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
- เป้าหมาย	ร้อยละ 85
- คำอธิบาย	

ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร นโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับบุคลากรในสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุ รวมถึงการให้บริการ Call Center การให้บริการห้องสมุด และอื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละงานที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

= $\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานที่กำหนดไว้}}{\text{จำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการ}}$

จำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการ

1.3 กิจกรรมย่อย : การบริหารงานสารบรรณ

หน่วยงาน กองกลาง (กก.)

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการบริหารงานสารบรรณที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ

$$= \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานที่กำหนดไว้}}{\text{จำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการ}}$$

1.4 กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย

หน่วยงาน กองคลัง (กค.)

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย

$$= \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานที่กำหนดไว้}}{\text{จำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการ}}$$

1.5 กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล} = \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานที่กำหนดไว้}}{\text{จำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการ}}$$

1.6 กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านกฎหมาย

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย (สกม.)

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยการด้านกฎหมาย

- เป้าหมาย

ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการดำเนินการด้านกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยการด้านกฎหมาย} = \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานที่กำหนดไว้}}{\text{จำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการ}}$$

1.7 กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน (สตน.)

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน

- เป้าหมาย

ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการตรวจสอบภายในที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน} = \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานที่กำหนดไว้}}{\text{จำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการ}}$$

1.8 กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ

หน่วยงาน สำนักพัฒนาระบบบริหาร (สพบ.)

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการพัฒนา
ระบบราชการที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จ
รายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ

$$= \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานที่กำหนดไว้}}{\text{จำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการ}}$$

1.9 กิจกรรมย่อย : การบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.

หน่วยงาน สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารแผนงาน/
โครงการ ของ สป.กษ.

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการบริหาร
แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ. ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จ
รายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.

$$= \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานที่กำหนดไว้}}{\text{จำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการ}}$$

1.10 กิจกรรมย่อย : การอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยพิบัติด้านการเกษตร

หน่วยงาน สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยพิบัติด้านการเกษตร

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยพิบัติด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยพิบัติด้านการเกษตร} = \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานที่กำหนดไว้}}{\text{จำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการ}}$$

1.11 กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน สำนักตรวจราชการ (สตร.)

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในเรื่องการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน และผลสำเร็จรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์} = \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานที่กำหนดไว้}}{\text{จำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการ}}$$

งบประมาณรวม	367.3052	ล้านบาท
งบบุคลากร	180.2466	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	127.6701	ล้านบาท
งบลงทุน	10.7641	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	11.4644	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	37.1600	ล้านบาท
(ปี 2558 งบตาม พ.ร.บ. 338.5020 ล้านบาท)		

กิจกรรมที่ 2 **อำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ**

หน่วยงาน

1. สำนักการเกษตรต่างประเทศ (สกต.)
2. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปช.)
3. สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015 (สปค.)

การดำเนินงาน

การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กอง / สำนัก ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ดังนี้

หน่วยงาน	กิจกรรมย่อย
1. สำนักการเกษตรต่างประเทศ	1. พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ
2. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	2. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
3. สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015	3. การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจริญ หรือ กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด

- เป้าหมาย

ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

การดำเนินงานตามกิจกรรมย่อย จำนวน 3 กิจกรรมย่อย ที่อยู่ภายใต้กิจกรรมอำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมย่อย

- การคำนวณ

<p>ร้อยละความสำเร็จของการประชุม เจริญ หรือ กับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ แก้ไขปัญหาและขยายตลาดสินค้าเกษตรตามแผนที่กำหนด</p> <p>= ค่าเฉลี่ยของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (3 กิจกรรม) ภายใต้กิจกรรมอำนวยการด้านการเกษตรต่างประเทศ</p> <p>หรือ</p> <p>= ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรม พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ</p> $\frac{\text{(จำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนาและขยายการดำเนินงาน} \times 100\text{)}}{63 \text{ เรื่อง}}$ <p>+ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ</p> $\frac{\text{(จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ} \times 100\text{)}}{17 \text{ เรื่อง}}$ <p>+ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรม การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015 (ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน)</p> <hr/> <p>3 (กิจกรรม)</p>

2.1 กิจกรรมย่อย : พัฒนความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ (สกต.)

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

- เป้าหมาย 63 เรื่อง

- การดำเนินงาน

อำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ โดยเข้าร่วมเจรจา/ประชุมหรือความร่วมมือด้านการเกษตรกับผู้บริหารระดับสูงของ กษ. และผู้แทนต่างประเทศ โดยเป็นการดำเนินการในประเทศ และการเข้าร่วมคณะเดินทางไปประชุมหรือ/เจรจาในต่างประเทศ เพื่อผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์หรือป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

- คำอธิบาย

จำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง หมายถึง จำนวนเรื่องที่มีการเข้าร่วมเจรจา/ประชุมหรือความร่วมมือด้านการเกษตรกับผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนของต่างประเทศ โดยเป็นการดำเนินการในประเทศ และการเข้าร่วมคณะเดินทางไปประชุมหรือ/เจรจาในต่างประเทศ

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนเรื่องที่มีการเข้าร่วมเจรจา/ประชุมหรือความร่วมมือด้านการเกษตรกับผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนของต่างประเทศ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดการปฏิบัติงาน ความสำเร็จผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน

2.2 กิจกรรมย่อย : ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปข.)

ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ

- เป้าหมาย 17 เรื่อง

- การดำเนินงาน

การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปข.) 7 แห่ง ได้แก่ สปข. ประจำกรุงเทพฯ กรุงโรม กรุงโตเกียว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กรุงแคนเบอร์รา สหภาพยุโรป และกรุงจาการ์ตา และกงสุลฝ่ายการเกษตร 3 แห่ง ได้แก่ นครกว่างโจว นครเซี่ยงไฮ้ และนครลอสแอนเจลิส ซึ่งมีการดำเนินงาน ดังนี้ การศึกษา ฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่จะมผลต่อสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ การติดตาม ศึกษาสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ การศึกษาแนวทางการผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตร และการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารของกระทรวง

- คำอธิบาย

จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ หมายถึง จำนวนเรื่องที่ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การศึกษา ฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่จะมผลต่อสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ การติดตาม ศึกษาสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ การศึกษาแนวทางการผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารกระทรวง รวมถึงการจัดทำโครงการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของไทย และการนำเจ้าหน้าที่ของไทยเข้าร่วมประชุมหรือแก้ไข ข้อปัญหา หรือการนำเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในต่างประเทศเดินทางมาไทยเพื่อการให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยระบุรายละเอียดการปฏิบัติงาน ความสำเร็จหน้าผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ โดยจำนวนเรื่องทั้ง 17 เรื่อง หมายถึง เรื่องที่ดำเนินการตามแผนภายใต้ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่สำนักงานได้ดำเนินการจริง

2.3 กิจกรรมย่อย : การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015

- หน่วยงาน 1. สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015 (สปค.)
2. สำนักงานเกษตรต่างประเทศ (สกต.)

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- การดำเนินงาน

การดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015 ที่ได้กำหนดไว้

- คำอธิบาย

การดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015 สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ 2559 มีแผนการดำเนินงาน ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ของ สป.กษ.

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยพิจารณาผลความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน

$$= \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนในแต่ละงานที่ต้องดำเนินการ}}{\text{จำนวนงานทั้งหมดที่ต้องดำเนินการ}}$$

งบประมาณรวม	411.4186	ล้านบาท
งบบุคลากร	77.3761	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	98.3219	ล้านบาท
งบลงทุน	11.7697	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	53.3519	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	170.5990	ล้านบาท
(ปี 2558 งบตาม พ.ร.บ. 611.2954		ล้านบาท)

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร**หน่วยงาน**

1. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.)
2. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.)

การดำเนินงาน

การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กอง/สำนัก ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้

หน่วยงาน	กิจกรรมย่อย
1. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	1. การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	2. การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

ตัวชี้วัด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

- เป้าหมาย 19,300 ราย

- คำอธิบาย

การดำเนินงานตามกิจกรรมย่อย จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ที่อยู่ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ได้แก่ การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

- การรายงานผล

จัดทำรายงานรายเดือน โดยการนับจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามการดำเนินงานกิจกรรมย่อย จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ที่อยู่ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

- การคำนวณ

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ = จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (18,500 ราย) + จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (800 ราย)

3.1 กิจกรรมย่อย

การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.)

ตัวชี้วัด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- เป้าหมาย 18,500 ราย

- คำอธิบาย

การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้มีความตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ผ่านการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมพร้อมการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมจะเกิดจากการจัดทำแผนความต้องการร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการและสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เป้าหมาย 3,300 ราย)

2) จัดกิจกรรมถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง (เป้าหมาย 15,200 ราย)

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลเป็นจำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

3.2 กิจกรรมย่อย : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

หน่วยงาน สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.)

ตัวชี้วัด จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ

- เป้าหมาย 800 ราย

- คำอธิบาย

เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ หมายถึง เกษตรกรผู้ยากจน หรือ ผู้ยากจน หรือ เกษตรกรผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเกษตรกรที่ยากจน หรือผู้ยากจนที่เป็นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านหนี้สิน ที่ดินทำกินถูกนำไปจำนองขายฝาก หรือถูกเจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันตามสัญญากู้ยืมเงิน ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ให้สามารถ ไล่ หรือไล่ถอน หรือซื้อที่ดินคืนมา หรือเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยการนับจำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

งบประมาณรวม	114.7070	ล้านบาท
งบบุคลากร	21.1214	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	14.2606	ล้านบาท
งบลงทุน	0.6180	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	45.2000	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	33.5070	ล้านบาท

(ปี 2558 งบตาม พ.ร.บ. 101.7358 ล้านบาท)

กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนโครงการพระราชดำริ

หน่วยงาน กองประสานงานโครงการพระราชดำริ (กปพ.)

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยการโครงการพระราชดำริ
เป็นไปตามแผนที่กำหนด

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จในการดำเนินงานประสานและอำนวยการงานโครงการพระราชดำริได้ตามเป้าหมาย
ในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การดำเนินงาน ดังนี้ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น การเสนอของบประมาณ การประสาน
การดำเนินงาน การทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของโครงการ การสรุปเสนอเรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุม
และสรุปผลการประชุม การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงาน
ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายการกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยการโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด

=
$$\frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม}}{\text{จำนวนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ}}$$

งบประมาณรวม	32.5301	ล้านบาท
งบบุคลากร	3.3212	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	0.4753	ล้านบาท
งบลงทุน	-	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	-	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	28.7336	ล้านบาท
(ปี 2558 งบตาม พ.ร.บ. 121.7336 ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น)		

กิจกรรมที่ 5 การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน

1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด (สนง.เกษตร.)
2. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.)

การดำเนินงาน

การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รวม 76 จังหวัด ได้แก่ การประสานแผนการดำเนินงาน ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้มีการบูรณาการงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ตัวชี้วัด

จังหวัดที่สามารถอำนวยการเพื่อบูรณาการ งาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

- เป้าหมาย 76 จังหวัด

- คำอธิบาย

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มีการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยจะนับจำนวนเฉพาะจังหวัดที่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป ส่วนจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานตามแผน ต่ำกว่าร้อยละ 85 ไม่นับจำนวนจังหวัด

- การรายงานผล

รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 โดยจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นรายเดือน และประมวลผลในไตรมาส 4 แสดงผลจำนวนจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 โดยนับจำนวนเฉพาะจังหวัดที่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป

- การคำนวณ

จังหวัดที่สามารถอำนวยการเพื่อบูรณาการ งาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

= จำนวนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่มีผลการดำเนินงานได้ตามแผน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป

โดย ผลการดำเนินงานตามแผน ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (แต่ละจังหวัด)

= $\frac{\text{ผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด} \times 100}{\text{จำนวนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ}}$

จำนวนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ

งบประมาณรวม	544.0623	ล้านบาท
งบบุคลากร	276.6117	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	131.5133	ล้านบาท
งบลงทุน	35.9373	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	-	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
(ปี 2558 งบตาม พ.ร.บ. 483.9682		ล้านบาท)

กิจกรรมที่ 6 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**หน่วยงาน** ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)**การดำเนินงาน**

การดำเนินงานด้านงบประมาณประจำปีด้าน ICT และการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ

- เป้าหมาย ร้อยละ 85

- คำอธิบาย

ความสำเร็จของการดำเนินงาน/โครงการ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- การรายงานผล

จัดทำรายงานผลรายเดือน โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรม และรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานรายกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

- การคำนวณ

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลสารสนเทศ

$$= \frac{\text{ผลรวมของร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนในแต่ละงานที่ดำเนินการ}}{\text{จำนวนงานที่ต้องดำเนินการ}}$$

งบประมาณรวม	32.8081	ล้านบาท
งบบุคลากร	-	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	16.6335	ล้านบาท
งบลงทุน	16.1746	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	-	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
(ปี 2558 งบตาม พ.ร.บ. 29.2351 ล้านบาท)		